

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่คาดหวัง	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะ พัฒนา	รอบการ ประเมิน
46	นายนิรุฒน์ โอสดานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา	พนักงานราชการ	นายชวาล ช่างทอง	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
47	นายบัญญัติ อินเดิม	นายช่างเทคนิค	กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา	พนักงานราชการ	นายชวาล ช่างทอง	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
48	นายศิริรัตน์ ศรีบัว	นายช่างเทคนิค	กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา	พนักงานราชการ	นายชวาล ช่างทอง	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
49	นายจิระพงษ์ ยุบลศรี	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา	พนักงานราชการ	นายชวาล ช่างทอง	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
50	นางสาวปนัดดา สาลี	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา	พนักงานราชการ	นายชวาล ช่างทอง	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
51	นายธงชัย สาลี	เจ้าพนักงานเฝ้าทัศนศึกษาชำนาญงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นางสาวกานทิพย์ บุรีรักษา	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
52	นางสาวสลลรัตน์ ขูโซติ	นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
53	นายวิวัฒน์ ธีระวิไล	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
54	นายณัฐพร ไชโย	นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
55	นายธีรบุลย์ คงชื่นจิตร	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
56	นายพนทศักดิ์ พึ่งจะแย้ม	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
57	นายกิตติพรรณณ จินดามิ่ง	นายช่างภาพปฏิบัติงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
58	นายเอก นกแสง	เจ้าพนักงานเฝ้าทัศนศึกษาชำนาญงาน	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	ข้าราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
59	นายฉัตรชัย นวลปลอด	นักจัดการงานทั่วไป	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	พนักงานราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
60	นางสาวจิราภรณ์ เกตุบุรณะ	เจ้าพนักงานธุรการ	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	พนักงานราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
61	นายศุภกาญจน์ สายทอง	เจ้าพนักงานเผยแพร่	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	พนักงานราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1
62	นายณัฐวุฒิ จิรสิทธิ์โยเวฬุ	เจ้าพนักงานเผยแพร่	กลุ่มแผนพรและประชาสัมพันธ์	พนักงานราชการ	นายธงชัย สาลี	ดำเนินการตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP)	ม.ค.-ก.พ.66	1

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

หมายเหตุ

1. การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตีลย์ ออดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตีลย์ ออดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตีลย์ ออดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสตีลย์ ออดทน__" (มีช่องว่างแ่งหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
2. โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
3. สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
4. Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางธิรเมน จุลานุกะ	เจ้านักงานธุรการอาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
2	นางสาวโสธียา ตาแม็ก	เจ้านักงานธุรการปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
3	นางอรประภา อินแก้ว	เจ้านักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
4	นางสาวพรกมล เจริญบุญ	เจ้านักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
5	นายโชคประเสริฐ พุแสงทองชัย	เจ้านักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
6	นางสาวปิยะภา จินเมือง	เจ้านักงานธุรการปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
7	นางสาวรุ่งกฤดี มั่นยืน	เจ้านักงานธุรการปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
8	นางสาวศุภรณี คำรอด	เจ้านักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว

9	นางสาวกฤษภาพร ชลนาถอักษรกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
10	นางสาววันทนีย์ สุขเขียว	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นางสาวอัสติศา เบ็งจันทิก	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นางสาวชติญา บัวหลวง	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
13	นางพนิดา วงษ์ทน	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นายฐาณิชนกรณ์ พรานเจริญ	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นางสาวอนนงนุช สาครินทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
16	นางวาริน พงษ์ริน	เจ้าพนักงานธุรการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นางสาวณัฐพัชร์ คงคาหลวง	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นางสาวพรพรรณ ไกรฤกษ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
20	นางสาวปริญญา ศรีเสนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
21	นางสาวปาณิสรา จันทร์นาค	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
22	นายวิฑูรย์ ศิริทรัพย์พิกิจ	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
23	นางสาววารรณ แก้วเอี่ยม	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นางสามนัสยา น้อยเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
25	นายวิทยา มากสิน	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
26	นายวิทยา ใจหลัก	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	มีแผนการพัฒนาแล้ว
27	นายสำราญ จันทร์หนู	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
28	นางสุธิดา สิ้นสุริยะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
29	นางลีนดาวรรณ ทะสะระ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
30	นางณีนุช จิตรหลัง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
31	นายเอกณรงค์ กล่อมจิตต์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
32	นางสาวมณฑนา วาสนาสุริยพงศ์	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
33	นางสาววิลาสินี ยิ้มแย้ม	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว

34	นายวีระพงษ์ วิเศษภัย	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
35	นางสาวพัทศิรา โคตรจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
36	นางสาวนธกร ถีสุมบุรณ์	เจ้าพนักงานธุรการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
37	นายพีรณัฐ เพชรวานิชกุล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	มีแผนการพัฒนาแล้ว
38	นายพีรภัทร อานันรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
39	นายชวาล ช่างทอง	นายช่างโยธาอาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
40	นายกิตติ พิมลพันธุ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
41	นายพงศ์เทพ บุญสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
42	นางสาวศุภลักษณ์ สมฝั่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
43	นายเรวัต สุจริต	นายช่างโยธาชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
44	นางสาวอุทาชิน มีโชคสม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
45	นางสาวพรรณทิพย์ อภิภูริภรณ์สุข	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
46	นายนิรุตน โอสถานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
47	นายบัญชา อินเดิม	นายช่างเทคนิค	มีแผนการพัฒนาแล้ว
48	นายศิริรัตน์ ศรีบัว	นายช่างเทคนิค	มีแผนการพัฒนาแล้ว
49	นายจิระพงษ์ ยุบลศรี	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
50	นางสาวปนัดดา สาลี	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
51	นายธงชัย สาลี	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
52	นางสาวสลิลรัตน์ ชูโชติ	นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
53	นายวิทวัส ธีระวิกลิต	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
54	นายณัฐพร ไชโย	นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
55	นายธีรบูลย์ คงชื่นจิตร	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
56	นายทนต์ศักดิ์ พึ่งจะแย้ม	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
57	นายกิตติพรรณ จินดามัง	นายช่างภาพปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
58	นายเอก นกแสง	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว

59	นายฉัตรชัย นวลปลอด	นักจัดกิจกรรมทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
60	นางสาวจิราภรณ์ เกตุบูรณะ	เจ้าพนักงานธุรการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
61	นายศุภกาญจน์ สายทอง	เจ้าพนักงานเผยแพร่	มีแผนการพัฒนาแล้ว
62	นายณัฐวุฒิ จิรสถิตย์เวฬุ	เจ้าพนักงานเผยแพร่	มีแผนการพัฒนาแล้ว